

Hội thảo khoa học "Hợp tác Việt - Pháp trong lĩnh vực Khoa học xã hội"

Trong hai ngày 23, 24 tháng 5 năm 2002, tại Hà Nội, Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia và Đại sứ quan nước Cộng hòa Pháp tại Việt Nam đã tổ chức Hội thảo khoa học "Hợp tác Việt - Pháp trong lĩnh vực Khoa học xã hội".

Tham gia Hội thảo về phía Việt Nam có lãnh đạo các Viện, các Trung tâm nghiên cứu, các Tạp chí khoa học chuyên ngành, các cơ quan quản lý khoa học, nhiều nhà nghiên cứu thuộc Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia, đại diện các bộ Kế hoạch-Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và phát triển nông thôn... Về phía Pháp có các ông Tham tán văn hóa, khoa học, kỹ thuật, các cán bộ Đại sứ quán Pháp, nhiều nhà khoa học Pháp đang làm việc tại Việt Nam.

Mở đầu Hội thảo, GS.VS. Nguyễn Duy Quý, Giám đốc Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia và Đại sứ nước Cộng hòa Pháp tại Việt Nam Antonie Pouillicute đã phát biểu khai mạc Hội thảo, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường sự hợp tác trong nghiên cứu Khoa học xã hội, Nhân văn của Việt Nam và Pháp trong bối cảnh phát triển thế giới hiện nay.

Trong phiên họp toàn thể, PGS.TS. Đỗ Hoài Nam Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Giám đốc Thường trực Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia đã trình bày báo cáo "Tình hình và triển vọng của nghiên cứu Khoa học xã hội ở Việt Nam", GS. Georges Rossi (Đại học Bordeaux 3) đã trình bày tham luận "Kinh nghiệm hợp tác Pháp-Việt trong lĩnh vực nghiên cứu Khoa học xã hội"

Hội thảo đã làm việc ở 3 tiểu ban theo các chủ đề:

- Hội nhập khu vực và quốc tế ở Việt Nam
- Biến đổi kinh tế

- Biến đổi xã hội và phát triển con người

Các nhà khoa học Việt Nam và Pháp đã thảo luận về những chủ đề nghiên cứu, kế hoạch thực hiện và phương thức điều hành sự phối hợp trong nghiên cứu Khoa học xã hội giữa hai nước Việt Nam và Pháp trong thời gian tới.

Tại Hội thảo: các cán bộ nghiên cứu của Viện Xã hội học đã trình bày tham luận với các chủ đề:

- PGS.TS. Trịnh Duy Luân: Nghiên cứu những vấn đề biến đổi xã hội ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

- PGS.TS. Bùi Thế Cường: Truyền thống và hiện đại cấu trúc và con người trong tiến trình phát triển ở Việt Nam

- ThS. Nguyễn Đức Truyền: Những nội dung cần trao đổi trong hợp tác Việt-Pháp về Khoa học xã hội và Nhân văn.

Sau hai ngày làm việc, Hội thảo khoa học "Hợp tác Việt - Pháp trong lĩnh vực khoa học xã hội" đã thành công tốt đẹp.

P.V

Hội thảo "Kết quả nghiên cứu khoa học năm 2001" của Viện Xã hội học

Trong hai ngày, mồng 8 và mồng 9 tháng 4 năm 2001, tại Hà Nội, Viện Xã hội học đã tổ chức Hội thảo: "Kết quả nghiên cứu khoa học Viện Xã hội học năm 2001" nhằm tổng kết những kết quả nghiên cứu trong năm, đánh giá những công việc đã làm được, những vấn đề cần được tiếp tục nghiên cứu. Đây là dịp để cán bộ của Viện trình bày các kết quả nghiên cứu trong năm vừa qua trong khuôn khổ đề tài cấp Bộ, cấp Viện cũng như các dự án khoa học hợp tác trong nước và quốc tế. Đây cũng là diễn đàn để trao đổi các vấn đề học thuật, từ lý thuyết, cách tiếp cận đến các vấn đề thực nghiệm xã hội học.

PGS.TS. Trịnh Duy Luân, Viện trưởng Viện Xã hội học và PGS.TS. Bùi Thế Cường, Phó Viện trưởng Viện Xã hội học đã chủ trì cuộc hội thảo.

Hội thảo có hơn 30 báo cáo khoa học được trình bày trong hai ngày tại hai tiểu ban:

- *Tiểu ban 1: Các vấn đề lý luận, đô thị, nông thôn và công nghệ*

Chủ tọa phiên họp: PGS.TS Tô Duy Hợp, TS. Bế Quỳnh Nga, TS. Mai Quỳnh Nam, NCVC. Tôn Thiện Chiếu

Tại phiên họp này, các nghiên cứu có tính chất lý luận như “Tư tưởng Hồ Chí Minh về Phúc lợi xã hội”; “Đông Phương học của Said và xã hội học nhận thức”; “Xã hội học nông thôn”..., những nghiên cứu về đô thị, công nghệ được tiếp tục triển khai trong năm 2001 như: “Tổng hợp tư liệu nghiên cứu về nghèo khổ đô thị”; “Nghèo khổ đô thị dưới tác động của đô thị hóa nhanh ở Hà Nội”; “Nhận diện nhóm nhập cư vùng ven Hà Nội”; “Chung cư cao tầng bắc hồ Linh Đàm và ý nghĩa của nó trên lộ trình hiện đại hóa của thủ đô Hà Nội”; “Đánh giá tác động của dự án đào tạo công nghệ thông tin tại Việt Nam”; “Nghiên cứu ảnh hưởng của Internet đến trẻ em”... đã gây được sự chú ý của Hội thảo.

- *Tiểu ban 2: Các vấn đề dân số, sức khỏe, trẻ em*

Chủ tọa phiên họp: TS. Đặng Nguyên Anh, TS. Trịnh Hòa Bình...

Đây là những lĩnh vực đã được Viện Xã hội học triển khai nghiên cứu trong nhiều năm qua. Đáng chú ý là những nghiên cứu trong năm 2001 đã gia tăng ở mức độ cao hơn cả về khía cạnh lý thuyết, phương pháp nghiên cứu cũng như các chủ đề nghiên cứu. Các báo cáo đã gây được sự tranh luận sôi nổi ở Hội thảo: “Di chuyển dân số trong giai đoạn đầu thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa”; “Động thái của gia đình nông thôn Việt Nam: Sự biến đổi và liên tục”; “Tìm hiểu thái độ sinh sản của người nông dân vùng châu thổ sông Hồng trong thập kỷ 90”; “Nhu cầu về giáo dục giới tính

và sức khỏe sinh sản của học sinh phổ thông trung học: nghiên cứu trường hợp tại 4 trường nội thành Hà Nội”; “Sức khỏe và “hành vi đi tìm sức khỏe” của cư dân nông thôn hiện nay”; “Truyền thông đại chúng về trẻ em”; “Gia đình dân tộc thiểu số và lao động trẻ em”; “Các khía cạnh xã hội của việc giáo dục nghệ thuật cho trẻ em khuyết tật”; “Thực trạng trẻ em lao động tại bãi rác và nhân tố ảnh hưởng”....

Đánh giá tổng kết Hội thảo, PGS.TS. Trịnh Duy Luân, Viện trưởng Viện Xã hội học đánh giá tốt những kết quả nghiên cứu trong năm 2001 của cán bộ trong Viện, điều này thể hiện rõ ở việc mở rộng các hướng nghiên cứu và sự phong phú ở cả phương pháp nghiên cứu, cũng như những hạn chế trong hoạt động nghiên cứu khoa học cần được bổ sung, hoàn thiện, đồng thời cũng chỉ ra những phương hướng chủ yếu trong việc triển khai hoạt động khoa học năm 2002 và việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ này.

P.V

Hội thảo "Kết quả nghiên cứu khoa học năm 2001 của Chi đoàn thanh niên Viện Xã hội học"

Được sự đồng ý và khuyến khích của Chi ủy và Ban Lãnh đạo Viện Xã hội học, ngày 24 tháng 4 năm 2002, Chi đoàn thanh niên Viện Xã hội học thuộc Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia đã tổ chức hội thảo "Kết quả nghiên cứu khoa học năm 2001 của đoàn thanh niên Viện Xã hội học" nhằm tổng kết những kết quả nghiên cứu trong năm 2001 của các đoàn viên trong Viện. Hội thảo là diễn đàn để các đoàn viên trao đổi khoa học, từ lý thuyết, phương pháp tiếp cận đến các vấn đề thực nghiệm xã hội học. Tham dự Hội thảo có PGS.TS. Trịnh Duy Luân Viện trưởng Viện Xã hội học, PGS.TS. Bùi Thế Cường Phó Viện trưởng Viện Xã hội học, Bí thư Chi bộ Viện Xã hội học, đại diện Chi

đoàn Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia, Chi đoàn Viện Tôn giáo cùng các đoàn viên của Chi đoàn Viện Xã hội học.

Các báo cáo khoa học trình bày trong hội thảo đã đề cập đến một số vấn đề như: Tham gia xã hội của người về hưu đô thị của đồng chí Lê Hải Hà; Đánh giá năng lực lập kế hoạch, theo dõi, giám sát các mục tiêu vì trẻ em giai đoạn 2001-2005 của đồng chí Nguyễn Thái Quỳnh Chi; Tiếp cận lý thuyết xã hội học về ly hôn hiện nay của đồng chí Trần Thị Minh Thi; Nghiên cứu ảnh hưởng của Internet đến trẻ em của đồng chí Nguyễn Thị Minh Phương; Nghiên cứu người di cư có kỹ năng tay nghề trở về ở Việt Nam của đồng chí Nguyễn Thiện Hào... Các báo cáo khoa học nói trên gây được sự chú ý và tranh luận sôi nổi trong hội thảo, đồng thời gợi mở nhiều hướng nghiên cứu mới cho các đoàn viên thanh niên.

P.V

Viện Xã hội học tổ chức Seminar khoa học: "Các tổ chức xã hội ở Việt Nam"

Trong khuôn khổ dự án: "Hỗ trợ hoạt động nghiên cứu Xã hội học" nhằm nâng cao chất lượng nghiên cứu xã hội học ở Việt Nam do quỹ Ford Foundation tài trợ, ngày 18/4/2002, Viện Xã hội học tổ chức Seminar khoa học: "Các tổ chức xã hội ở Việt Nam".

Tham dự Seminar, ngoài đại diện của Viện Xã hội học, thuộc Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn Quốc gia còn có đại diện của một số cơ quan nghiên cứu và giảng dạy Xã hội học, các vụ, viện, trung tâm nghiên cứu trong và ngoài nước, cùng đồng đạo các nhà nghiên cứu trong và ngoài Viện Xã hội học, các sinh viên, nghiên cứu sinh theo học chuyên ngành Xã hội học.

PGS.TS Bùi Thế Cường (Viện Xã hội học) bắt đầu Seminar với báo cáo "Quan hệ giữa các tổ chức xã hội và cơ quan nhà nước ở Việt Nam-Những kết quả chọn lọc của một cuộc khảo sát thực nghiệm ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh". Báo cáo tập trung

tìm hiểu sự hình thành của các tổ chức xã hội (bối cảnh chính trị xã hội, thời điểm, lý do, và động cơ thành lập tổ chức); cơ cấu tổ chức và các nguồn tài trợ (quy mô nhân viên và nguồn gốc xã hội, nguồn và sử dụng nguồn tài trợ); quan hệ giữa các tổ chức xã hội và cơ quan nhà nước trên các khía cạnh cường độ và cấp độ tương tác, thực trạng mối quan hệ giữa tổ chức xã hội và cơ quan nhà nước, mối quan hệ giữa tổ chức xã hội và cán bộ nhà nước, sự phát triển của mối quan hệ này, những kiểu quan hệ chủ yếu, vai trò của tổ chức xã hội trong quan hệ với nhà nước; những yếu tố tác động đến quan hệ giữa cơ quan nhà nước và tổ chức xã hội.

Báo cáo thứ hai được trình bày tại Seminar đề cập tới mô hình cụ thể của một tổ chức xã hội ở Việt Nam: "Những bài học kinh nghiệm cho một loại hình tổ chức xã hội ở Việt Nam qua kinh nghiệm của RDSC" của KS. Đặng Ngọc Quang (Trung tâm dịch vụ và phát triển nông thôn). Nội dung của báo cáo giúp cho người nghe hiểu rõ một bức tranh hoạt động cụ thể của một tổ chức xã hội ở Việt Nam: ý tưởng thành lập và quá trình hình thành trung tâm, cơ cấu tổ chức, các lĩnh vực hoạt động chính, kết quả đạt được và hạn chế, các chiến lược phát triển trong tương lai,...

Trong phần thảo luận, trao đổi ý kiến, người tham gia có nhiều câu hỏi về lý thuyết và thực nghiệm cho báo cáo viên. Seminar thu hút được sự quan tâm, chia sẻ của đồng đạo người tham dự và được đánh giá là bổ ích với những nhà xã hội học cũng như các nhà nghiên cứu, hoạt động xã hội khác.

TRẦN THỊ MINH THI

Tọa đàm khoa học về: "Đô thị hóa và các luồng di dân đến vùng ven nội thành Hà Nội"

Trong khuôn khổ hoạt động của Dự án hợp tác giữa Viện Xã hội học và Trường Đại học Amsterdam - Hà Lan (ISTAR), ngày 14/5/2002, tại Hà Nội, Viện Xã hội học đã tổ chức cuộc tọa đàm khoa học, trao đổi ý kiến

về chủ đề: "Đô thị hóa và các luồng di dân đến vùng ven nội thành Hà Nội".

Đến dự cuộc tọa đàm khoa học có các nhà khoa học trong và ngoài Viện Xã hội học quan tâm đến chủ đề này; có đại diện của Trường Đại học Tổng hợp Amsterdam-Hà Lan, Trường Đại học Tổng hợp J. Nehru-Ấn Độ, Trường Đại học Tổng hợp Lund- Thụy Điển; đại diện Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Văn phòng Kiến trúc sư trưởng Thành phố Hà Nội, Viện nghiên cứu phát triển kinh tế- xã hội Hà Nội...

Trong lời phát biểu khai mạc, PGS.TS Tiến sĩ Trịnh Duy Luân, Viện trưởng Viện Xã hội học, Chủ nhiệm Dự án ISTAR đã giới thiệu tiến trình thực hiện cũng như những kết quả cơ bản của dự án nghiên cứu hợp tác và một trong những kết quả nghiên cứu đó là các báo cáo được trình bày trong cuộc tọa đàm này.

Hai báo cáo chính đã được trình bày:

Báo cáo thứ nhất: "Các luồng di dân đến vùng ven nội thành Hà Nội" do GS. Hans Schenk, Trường Đại học Tổng hợp Amsterdam-Hà Lan trình bày. Ba vấn đề nghiên cứu cơ bản được làm rõ trong báo cáo là: Những người nhập cư vào vùng ven Hà Nội-Họ là ai; Đời sống của người dân nhập cư vùng ven và Nhà nước đã quản lý dân nhập cư vùng ven như thế nào?

Báo cáo thứ hai: "So sánh sự phát triển vùng ven đô ở Hà Nội với các thành phố châu Á khác" do GS. A. Kundu, Trường Đại học Tổng hợp J. Nehru- Ấn Độ trình bày. Bản báo cáo đã làm nổi bật những nét đặc thù, khác biệt trong xu thế đô thị hóa ở vùng ven đô Hà Nội so với các thành phố khác ở châu Á.

Phần hai của cuộc tọa đàm là các ý kiến thảo luận, trao đổi của những người tham dự về các vấn đề được trình bày trong hai bản báo cáo. Cuối buổi tọa đàm, PGS.TS Trịnh Duy Luân đã phát biểu kết luận, ghi nhận những kết quả nghiên cứu đã đạt được, những ý kiến đóng góp về các vấn đề cần được bổ sung trong những nghiên cứu tiếp theo.

P.V

Hội thảo: "HIV/AIDS tại nơi làm việc"

Ngày 22 tháng 5 năm 2002, Viện Xã hội học phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức hội thảo báo cáo kết quả đề tài "HIV/AIDS tại nơi làm việc: một đánh giá nhu cầu về chính sách và can thiệp". Tham dự hội thảo có đại diện Viện Xã hội học, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Ủy ban Quốc gia Phòng chống AIDS, đại diện các doanh nghiệp và cơ quan thuộc mẫu nghiên cứu.

Năm 2001, cuộc khảo sát đã tiến hành tại 3 thành phố là Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh với tổng số 23 doanh nghiệp thuộc nhiều khu vực kinh tế và 8 tổ chức xã hội có liên quan đến hoạt động phòng chống HIV/AIDS tại nơi làm việc. Người được phỏng vấn bao gồm quản lý doanh nghiệp, công nhân viên, nhân viên y tế, cán bộ các tổ chức xã hội, tình nguyện viên. Quá trình thu thập thông tin định tính nhằm nắm bắt được những thông tin về tình hình chung của doanh nghiệp (nhận thức, thái độ, hành vi của người sử dụng lao động và người lao động đối với HIV/AIDS), tìm hiểu nhu cầu và năng lực của doanh nghiệp đối với hoạt động phòng chống HIV/AIDS trong doanh nghiệp mình, sắp xếp chính sách và thể chế (trong và ngoài doanh nghiệp), khuôn khổ hành động cho phòng chống HIV/AIDS tại doanh nghiệp.

Nhóm nghiên cứu trình bày tóm tắt báo cáo đề tài để Hội thảo đóng góp ý kiến, trên cơ sở đó hoàn thiện báo cáo cuối cùng. Các đại biểu tham gia đều có những ý kiến đóng góp chân thành và xác đáng cho bản báo cáo. Báo cáo có những ưu điểm sau:

- Giúp cho những người làm công tác tuyên truyền giáo dục hiểu một cách đầy đủ, khách quan thực trạng cũng như những nhận thức, thái độ của công nhân lao động và cán bộ quản lý về HIV/AIDS.

- Là một tài liệu bổ ích đối với người lao động, đề cập đến nhiều vấn đề trong doanh nghiệp nói chung.

- Báo cáo tương đối đầy đủ, sâu sát và khá công phu, có nhiều phát hiện quý, ý tưởng hay.

- Nghiên cứu nghiêm túc, có chất lượng chuyên môn cao, nêu lên nhiều vấn đề mang tính xã hội.

- Nội dung nghiên cứu mới, cần thiết cho chương trình phòng chống AIDS nói chung và cho doanh nghiệp nói riêng.

- Có những khuyến nghị cho hoạt động của công đoàn.

Các đại biểu tham dự hội thảo cũng bổ sung một số ý kiến đóng góp cho báo cáo:

- Cần xây dựng cụ thể những chính sách về kinh phí huy động cho công tác phòng chống HIV/AIDS để có thể huy động cả nguồn lực tài chính và con người của doanh nghiệp.

- Nên có những đề xuất chính sách cho các nhóm đối tượng khác nhau: nhóm công nhân, người kinh doanh, dịch vụ và các nhóm doanh nghiệp tư nhân.

- Tìm hiểu về những can thiệp đã được đưa vào các doanh nghiệp như thế nào và khoảng cách giữa nhu cầu và chính sách hiện hành trong phòng chống AIDS tại các doanh nghiệp.

- Cần bổ sung thêm trách nhiệm của người lao động và người quản lý. Bởi vì đây là vấn đề còn quan niệm gắn với vấn đề đạo đức, tệ nạn. Do vậy nhiều đơn vị hoặc bản thân người lao động chưa mạnh dạn dám nhận đơn vị mình hoặc cá nhân mình bị nhiễm.

- Cần nêu sự phối hợp giữa các tổ chức từ trung ương đến địa phương và doanh nghiệp.

Qua tổng hợp các phiếu góp ý mà nhóm nghiên cứu đã phát ra vào cuối buổi hội thảo, có 80% đại biểu nhận định báo cáo có chất lượng tốt; 93% các đại biểu đánh giá cao chất lượng của buổi hội thảo.

Thành công của hội thảo góp phần thúc đẩy cộng đồng doanh nghiệp tham gia phòng chống AIDS và mở ra một triển vọng lớn đối với chiến dịch phòng chống AIDS quốc gia.

P.V

Lớp học về phương pháp nghiên cứu định tính

Tháng 5 năm 2002, tại Hà Nội, Phòng Đào tạo Viện Xã hội học đã tổ chức lớp học về “Phương pháp nghiên cứu định tính” cho gần 20 học viên Cao học và cán bộ nghiên cứu trẻ của Viện Xã hội học nhằm cung cấp cơ sở lý thuyết, các kỹ năng cơ bản và sử dụng chương trình Hyper Research để xử lý số liệu định tính. Lớp học do TS.Vũ Tuấn Huy giảng và hướng dẫn thực hành.

Mặc dù nghiên cứu định tính sử dụng nhiều phương pháp khác nhau: Nghiên cứu hoạt động có sự tham gia (PAR), Hành động và học tập có sự tham gia (PLA) và Nghiên cứu đánh giá nhanh có sự tham gia (PRA), các phương pháp này đều có một cơ sở lý thuyết chung là đặt vấn đề nghiên cứu trong một khung cảnh cụ thể và sự kiện phải được giải thích từ quan điểm của người dân.

Bài giảng đã đề cập đến những nguyên tắc chung nhằm giúp cho học viên hiểu rõ bản chất của phương pháp nghiên cứu định tính và áp dụng trong việc thu thập và phân tích dữ liệu định tính.

Các học viên cũng được hướng dẫn cách sử dụng chương trình Hyper Research để xử lý dữ liệu định tính. Đây là chương trình thuận tiện cho việc xử lý các văn bản bằng tiếng Việt và tiếng Anh.

Với những cuộc nghiên cứu có hàng nghìn trang tài liệu văn bản, chương trình này có thể giúp cho người nghiên cứu phân tích một cách hệ thống và nhanh chóng. Đặc biệt chương trình có thể giúp cho người nghiên cứu thử nghiệm các giả thuyết. Trong thời gian ngắn, các học viên đã thực hành tốt các thao tác cơ bản từ việc chuẩn bị văn bản, các kỹ năng mã hóa, xây dựng báo cáo bằng chương trình Hyper Research.

P.V

Đoàn đại biểu cộng đồng Việt Nam tham quan học tập các cộng đồng Thái Lan

Nhận lời mời của Hiệp hội châu Á về quyền nhà ở (ACHR), đoàn đại biểu cộng đồng Việt Nam gồm 4 thành phố Việt Trì, Hải Dương, Qui Nhơn và Cần Thơ trong khuôn khổ dự án VIE 97008 đã đến thăm quan, học tập tại Thái Lan từ ngày 21 đến 27/5/2002.

Trong thời gian ở Thái Lan, đoàn đã làm việc với Hiệp hội châu Á về quyền nhà ở (ACHR), ông Thị trưởng thành phố Chaing Mai và 13 cộng đồng nghèo của hai tỉnh Bangkok và Chaing Mai. Cộng đồng hai bên đã cùng trao đổi về những vấn đề môi trường, tiết kiệm tín dụng và nhà ở.

Các đại biểu Việt Nam đã học tập được từ các cộng đồng nghèo Thái Lan tinh thần tự lực, tự liên kết thành mạng lưới, thành hệ thống cộng đồng trên toàn quốc gia, khả năng khai thác mọi nguồn lực trong cộng đồng để nâng cao sức mạnh cộng đồng. 30 năm kinh nghiệm hoạt động của các cộng đồng Thái Lan chắc chắn sẽ giúp cho các cộng đồng nghèo Việt Nam có thêm bài học để rút ngắn con đường đi của mình.

Chuyến thăm quan Thái Lan đã để lại cho các đại biểu Việt Nam những ấn tượng tốt đẹp và tình đoàn kết giữa các cộng đồng nghèo Việt, Thái.

Đ.T.T

TRÊN GIÁ SÁCH CỦA NHÀ XÃ HỘI HỌC

(Tiếp theo trang 84)

- NGUYỄN HỒNG PHONG: **Một số vấn đề về hình thái kinh tế - xã hội văn hóa và phát triển.** Nxb. Khoa học xã hội. 2000, 428 tr.
- VÕ TẤN QUANG (Chủ biên): **Xã hội hóa giáo dục.** Nxb. Đại học quốc gia Hà Nội. 2001, 214 tr.
- ĐỨC QUYẾT sưu tầm, tuyển chọn: **Một số chính sách quốc gia về việc làm và xóa đói giảm nghèo.** Nxb Lao động. 2002, 302 tr.
- NGUYỄN VĂN SÁU - HỒ VĂN THÔNG (Chủ biên): **Cộng đồng làng xã Việt Nam hiện nay.** Nxb. Chính trị Quốc gia. 2001, 581 tr.
- NGUYỄN THANH TÂM (Chủ biên): **Ly hôn - nghiên cứu trường hợp Hà Nội.** Nxb. Khoa học xã hội. 2002, 253 tr.
- PHẠM ĐỨC THÀNH, IRENE NORLUND, NGUYỄN DUY CHIẾN biên tập: **Các giá trị châu Á và sự phát triển ở Việt Nam.** Hà Nội, 2000, 283 tr.
- TRUNG TÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN QUỐC GIA - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI: **Việt Nam trong thế kỷ XX, tập I, II. Kỷ yếu Hội thảo quốc tế Việt Nam trong thế kỷ XX.** Nxb. Chính trị quốc gia. 2001, 400 tr.
- TRẦN THỊ KIM XUYẾN: **Gia đình và những vấn đề của gia đình hiện đại.** Nxb. Thống kê. 2002, 212 tr.
- TRẦN THỊ KIM XUYẾN (Chủ biên): **Nhập môn xã hội học.** Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội. 2002, 354 tr.